

# หลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจของ Elanco

(แก้ไขเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2023)

## สารบัญ

*ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์*

*ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการจ้างงานที่เป็นธรรม*

*จัดให้มีสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพและปกป้องสิ่งแวดล้อม*

*เคารพความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูล*

*ใช้สัตว์สุดุเพื่อการส่งเสริมการขายที่ได้รับอนุมัติและปกป้องสวัสดิภาพของสัตว์*

*ความคาดหวังในการนำไปใช้*

*วิธีการแจ้งข้อกังวล*

Elanco Animal Health และบริษัทในเครือ (“Elanco” หรือ “บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานด้านจริยธรรมทั้งหมด

ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนโครงการริเริ่มที่พัฒนาการดูแลสัตว์และปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพสัตว์

ในฐานะบริษัทมหาชนของสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ทั่วโลก Elanco จึงต้องทำงานในสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและข้อบังคับที่มีความซับซ้อน ซัพพลายเออร์และบุคคลที่สามอื่น ๆ ของเราที่ทำงานในนามของ Elanco (รวมเรียกว่า “คู่ค้าทางธุรกิจ”)

มีความรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจนี้

ความรับผิดชอบนี้รวมถึงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนต่อสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

หลักจรรยาบรรณนี้มีพื้นฐานมาจากมาตรฐานด้านความซื่อสัตย์ระดับสูงของ Elanco ซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดและระเบียบข้อบังคับสำหรับมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม (เช่น หลักการที่เป็นแนวทางของ OECD ตลอดจนกฎหมายเฉพาะของประเทศ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยภาวะผูกพันในการสอบทานธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของเยอรมัน (“LkSG”; Federal Law Gazette [BGBl] ส่วนที่ I No. 24, หน้า 2959 et seq.) โดยกำหนดความคาดหวังของ Elanco ที่มีต่อคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท และมีประสิทธิภาพเท่ากับความพยายามของเราและของคู่ค้าทางธุรกิจของเราในการบังคับใช้

Elanco ให้ความสำคัญสูงกับความยั่งยืนของกิจกรรมของบริษัทเอง ภายในห่วงโซ่อุปทาน Elanco มีส่วนร่วมที่สำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม ระบบนิเวศ และจริยธรรมของบริษัทเอง

เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับกิจกรรมขององค์กรและผลิตภัณฑ์ของเราในแง่ของความยั่งยืน และขอความร่วมมือจากคู่ค้าทางธุรกิจของเราในการมีส่วนร่วมในแนวทางนี้

หลักการที่มีรายละเอียดอยู่ในหลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกและการประเมินคู่ค้าทางธุรกิจของเรา Elanco มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมของ Elanco และมีจิตวิญญาณของความร่วมมือและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม สิทธิมนุษยชน การปกป้องสิ่งแวดล้อมและหัวข้ออื่น ๆ

คู่ค้าทางธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของตนรับทราบและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้

นอกจากนี้ Elanco ยังคาดหวังว่าคู่ค้าทางธุรกิจของเราจะดูแลให้คู่ค้าทางธุรกิจและบุคคลที่สามอื่น ๆ ของตนปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน

และหลักจรรยาบรรณนี้ยังมีผลบังคับใช้กับบริษัทในเครือและผู้รับจ้างช่วงของคู่ค้าทางธุรกิจอีกด้วย

การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้และกฎหมายที่มีบังคับใช้ ถือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน

ในกรณีที่หลักจรรยาบรรณนี้แตกต่างจากกฎหมายท้องถิ่น เราปรารถนาให้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีความเคร่งครัดสูงกว่า

เว้นแต่การดำเนินการที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณ จะเป็นเรื่องต้องห้ามตามกฎหมายในท้องถิ่น นอกจากนี้ สัญญาบางประเภทที่ทำกับคู่ค้าทางธุรกิจของเราอาจมีข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นซึ่งกล่าวถึงหัวข้อบางอย่างที่เหมือนกัน

ตามที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจนี้

ไม่มีเนื้อหาใดในหลักจรรยาบรรณนี้ที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้แทนข้อกำหนดในสัญญาที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า

ในกรณีที่ข้อขัดแย้งระหว่างหลักจรรยาบรรณนี้กับข้อกำหนดในสัญญาที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า ให้ยึดตามข้อกำหนดในสัญญา

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจของเรา โปรดติดต่อผู้ติดต่อทางธุรกิจของ Elanco ของคุณ หรือทีมจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ [Elanco\\_ethics@elanco.com](mailto:Elanco_ethics@elanco.com)

## ความคาดหวังที่มีต่อคู่ค้าทางธุรกิจ

คู่ค้าทางธุรกิจของเราจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและมาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามความคาดหวังของหลักจรรยาบรรณนี้ และกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซึ่งบังคับใช้กับการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานของคู่ค้าทางธุรกิจ

Elanco เป็นสมาชิกของโครงการริเริ่มของห่วงโซ่อุปทานด้านเภสัชกรรม (Pharmaceutical Supply Chain Initiative, PSCI) ซึ่งเป็นองค์กรอุตสาหกรรมที่ไม่แสวงหากำไรที่รวมตัวกันเพื่อกำหนด จัดตั้ง และส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบ หลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจฉบับนี้ฝังอยู่ในหลักการ PSCI และระบุถึงประเด็นหลัก ๆ อันได้แก่ จริยธรรม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการที่เกี่ยวข้อง

### ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

#### การต่อต้านการติดสินบนและการป้องกันการทุจริต

คู่ค้าทางธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำอันเป็นการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา กฎหมายว่าด้วยการติดสินบนของสหราชอาณาจักร และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการต่อต้านการติดสินบน การต่อต้านการทุจริตระดับท้องถิ่น ประเทศ หรือระหว่างประเทศอื่นใด คู่ค้าทางธุรกิจต้องไม่เสนอ จัดหา อนุญาต หรือยอมรับสิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่าเพื่อโน้มน้าวอย่างไม่เหมาะสม หรือทำให้เกิดความประทับใจถึงความพยายามที่จะโน้มน้าวการตัดสินใจของบุคคลอื่นอย่างไม่เหมาะสม หรือสร้างข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่อต้านการทุจริต กฎหมายต่อต้านการติดสินบน คู่ค้าทางธุรกิจจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- เสนอ จ่าย ให้สัญญา หรืออนุมัติสินบน เงินใต้โต๊ะ การจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่สาม
- ขอ ยอมรับ หรือตกลงที่จะรับสินบน เงินใต้โต๊ะ หรือจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมทุกรูปแบบจากลูกค้าหรือบุคคลที่สามใดก็ตาม และ
- จ่ายเงินหรือเสนอการจ่ายเงินโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อดำเนินการหรือเร่งรัดการปฏิบัติงานตามปกติของรัฐบาล

การจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นสิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินสด บัตรของขวัญ ของกำนัล การเดินทาง และการเลี้ยงรับรอง

#### การคว่ำบาตรและการลงโทษ

คู่ค้าทางธุรกิจไม่ควรดำเนินการใด ๆ

ที่บ่งชี้ถึงการยอมรับหรือการสนับสนุนการคว่ำบาตรที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าร่วม

นอกจากนี้ คู่ค้าทางธุรกิจไม่ควรมีส่วนร่วม ตกลงที่จะมีส่วนร่วมหรืออำนวยความสะดวกหรือสนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Elanco กับประเทศ บุคคล หรือนิติบุคคลที่สหรัฐอเมริกาหรือรัฐบาลอื่นใดมีการคว่ำบาตรทางการค้าหรือทางเศรษฐกิจ รวมถึงกับบุคคล กลุ่มหรือนิติบุคคลที่ปรากฏในรายชื่อที่ถูกจำกัดของรัฐบาล ถูกลงโทษ ปฏิเสธ

หรือฝ่ายที่ถูกตัดสิทธิ์โดยไม่ตรวจสอบกับผู้ติดต่อทางธุรกิจของ Elanco ก่อนว่าการทำธุรกรรมนั้นได้รับอนุญาตจากผู้ติดต่อทางธุรกิจของ Elanco

จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านกฎหมายหรือจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในเพื่อพิจารณาว่าธุรกรรมนั้นได้รับอนุญาตหรือไม่

### **ผลประโยชน์ทับซ้อน**

ที่ Elanco พนักงานของเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจทางธุรกิจโดยไม่พิจารณาถึงผลประโยชน์ส่วนตัวและราคาตหว้งให้แก่วางกิจกรรมที่อาจแทรกแซงหรือส่งผลเสียต่อ (หรือดูเหมือนจะแทรกแซงหรือส่งผลเสียต่อ)

ผลประโยชน์ของบริษัท ดังนั้น คู่ค้าทางธุรกิจจึงไม่ควรว่าจ้างหรือจ่ายเงินให้แก่พนักงานของ Elanco

ในระหว่างการดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทของเรา

จะต้องไม่ใช่ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับพนักงานของ Elanco

เพื่อพยายามโน้มน้าวการตัดสินใจของพนักงาน Elanco และความสัมพันธดังกล่าวจะต้องได้รับการเปิดเผยโดยพนักงานของ Elanco ผ่านกระบวนการภายในของเรา

### **การแข่งขันที่เป็นธรรม**

เราคาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจแข่งขันอย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์

ไม่ยอมอ่อนข้อในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ นอกจากนี้

คู่ค้าทางธุรกิจยังได้รับการคาดหวังให้ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า การต่อต้านการผูกขาด และการแข่งขันที่เป็นธรรมที่บังคับใช้ทั้งหมด

### **ของกำนัล มีอาหาร การเลี้ยงรับรอง และการต้อนรับ**

มีเพียงบางกรณีที่พนักงานของ Elanco อาจยอมรับของกำนัลได้ เช่น

สิ่งของที่มีตราสินค้าหรืออาหารที่เน่าเสียง่ายซึ่งมีมูลค่าเล็กน้อย และอาจยอมรับเฉพาะมีอาหาร การเลี้ยงรับรอง และการต้อนรับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ในลักษณะที่พอประมาณและสมเหตุสมผล ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจริง ๆ หรือมองว่าได้เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ในทำนองเดียวกัน พนักงานของ Elanco จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการให้ของกำนัล

มีอาหาร การเลี้ยงรับรอง และการต้อนรับ คู่ค้าทางธุรกิจควรเคารพในข้อจำกัดเหล่านี้ และไม่พยายามจัดหาหรือขอรับของกำนัล มีอาหาร การเลี้ยงรับรอง หรือการต้อนรับจากพนักงานของ Elanco

ที่เกินกว่าข้อจำกัดที่กำหนดไว้ของเรา ในทำนองเดียวกัน เมื่อทำธุรกิจในนามของ Elanco

คู่ค้าทางธุรกิจจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเดียวกันในการหลีกเลี่ยงการรับของกำนัลที่มีมูลค่าเล็กน้อยทั้งหมด เช่น สิ่งของที่มีตราสินค้าหรืออาหารที่เน่าเสียง่าย และการจัดหาและยอมรับเฉพาะมีอาหาร การเลี้ยงรับรอง และการต้อนรับที่พอประมาณ สมเหตุสมผล และเกี่ยวข้องกับธุรกิจเท่านั้น

### **การควบคุมการนำเข้าและส่งออก**

เราคาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจจำแนกประเภทและกำหนดมูลค่าของสินค้าและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการนำเข้าและการส่งออกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ก่อนที่จะขนส่งสินค้าและเทคโนโลยีทั้งในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกายภาพระหว่างประเทศ

### **ความสมบูรณ์ของบันทึกข้อมูลทางธุรกิจและการเงิน**

คู่ค้าทางธุรกิจของเราได้รับการคาดหวังให้นำมาตรฐานและหลักปฏิบัติด้านการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้ และจัดทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี บัญชี และบันทึกที่ถูกต้อง

ซึ่งสะท้อนถึงธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคู่ค้าทางธุรกิจที่ทำกับหรือในนามของบริษัทอย่างเป็นทางการ

ซึ่งรวมถึงการบันทึกค่าใช้จ่ายและการจ่ายเงินทั้งหมดอย่างเหมาะสม คู่ค้าทางธุรกิจต้องไม่ดำเนินการ จัดการให้มีการดำเนินการ

หรือเมินเฉยไม่ดำเนินการแก้ไขหรือรายงานการแสดงผลที่เป็นเท็จ ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด หรือการปลอมแปลงข้อมูลในบันทึกการขายของ Elanco หรือบันทึกการขายของฝ่ายอื่น ๆ ที่เราทำธุรกิจด้วย

### **การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ**

ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งหรือมีความเสี่ยงสูง การทำเหมืองแร่และการค้าแร่บางอย่างที่เรียกว่า "แร่ที่มีข้อขัดแย้ง" มีการใช้แรงงานบังคับ ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงอื่น ๆ การทุจริต และ/หรือกองทุนกลุ่มติดอาวุธหรือกลุ่มอาชญากรรม Elanco คาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจจัดหาวัสดุอย่างมีความรับผิดชอบและดำเนินการสอบทานธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อยืนยันว่าวัสดุที่จัดหาให้แก่เราไม่ได้มาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง หรือมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชน การทุจริต หรือการจัดหาให้เงินทุนแก่กลุ่มติดอาวุธ

### **แผนการฟื้นฟูจากภัยพิบัติและความต่อเนื่องทางธุรกิจ**

ซัพพลายเออร์จะรักษาและสนับสนุน โปรแกรมการกู้คืนระบบหลังเกิดเหตุภัยพิบัติและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ("โปรแกรมการฟื้นฟูจากภัยพิบัติและความต่อเนื่องทางธุรกิจ") อย่างเหมาะสมตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจถึงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่เกิดการหยุดชะงัก จะสามารถฟื้นฟูส่วนงานทางธุรกิจที่สำคัญทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันของคู่ค้าทางธุรกิจ โปรแกรมการฟื้นฟูจากภัยพิบัติและความต่อเนื่องทางธุรกิจจะรวมถึงแผนการฟื้นฟูจากภัยพิบัติโดยละเอียดเป็นอย่างน้อย ซึ่งอธิบายวิธีการจัดการ ทีมผู้บริหาร บุคคลติดต่อฉุกเฉิน และแผนเฉพาะสำหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานของคู่ค้าทางธุรกิจหยุดชะงัก แผนจะต้องตรงตามและเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ยอมรับโดยทั่วไป เมื่อจำเป็น คู่ค้าทางธุรกิจจะมอบสำเนาและภาพรวมของแผนให้แก่ Elanco

## *ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการจ้างงานที่เป็นธรรม*

### **ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ**

Elanco คาดหวังว่าคู่ค้าทางธุรกิจจะให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานของตน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันสำหรับงานที่มีมูลค่าเท่ากัน ไม่ควรยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ คู่ค้าทางธุรกิจต้องไม่เอาเปรียบหรือคุกคามพนักงานของตนเนื่องจากเชื้อชาติ สีผิว อายุ การตั้งครุฑ์ เพศ รสนิยมทางเพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ ชาติพันธุ์ ความทุพพลภาพ ศาสนา สังกัดทางการเมือง สังกัดสหภาพแรงงาน สถานภาพสมรส หรือมีติอื่น ๆ ของความแตกต่างที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในเขตอำนาจทางกฎหมายที่ตนดำเนินธุรกิจอยู่ แต่คู่ค้าทางธุรกิจควรสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ยอมรับความแตกต่างและให้การสนับสนุน ซึ่งรวมถึงการให้คุณค่ากับความหลากหลายในกระบวนการคัดเลือกตามที่กฎหมายอนุญาต

### **ค่าจ้างที่เป็นธรรมและเวลาทำงาน**

เราคาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับค่าจ้าง การทำงานล่วงเวลา และสวัสดิการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่น ๆ จำเป็นต้องให้มาตรฐานการครองชีพขั้นต่ำที่เหมาะสมแก่พนักงานและครอบครัวของพนักงาน ในทำนองเดียวกัน คู่ค้าทางธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ควบคุมชั่วโมงการทำงานและเราคาดหวังให้มีมาตรการที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงความเมื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการให้เวลาพักอย่างเพียงพอ

### เสรีภาพในการสมาคม

คู่ค้าทางธุรกิจต้องเคารพสิทธิของแรงงานในการมีส่วนร่วมอย่างอิสระ เข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมสหภาพแรงงานหรือสภาแรงงาน และปฏิบัติตามข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วมกัน การจัดตั้ง การเข้าร่วม หรือเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานจะต้องไม่ถูกใช้เป็นเหตุผลสำหรับการเลือกปฏิบัติหรือมาตรการตอบโต้ที่ไม่ยุติธรรม คู่ค้าทางธุรกิจต้องอนุญาตให้สหภาพแรงงานดำเนินการได้อย่างอิสระและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ณ สถานที่จ้างงาน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการนัดหยุดงานและสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน

### ข้อห้ามเกี่ยวกับแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย

Elanco ไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย

คู่ค้าทางธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุขั้นต่ำที่บังคับใช้ในทุกเขตอำนาจศาล และงดเว้นการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย

### ข้อห้ามเกี่ยวกับแรงงานบังคับและการปฏิบัติที่มีขอบในการทำงาน

Elanco ไม่ใช้หรือยอมรับแรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ์ทุกรูปแบบ รวมถึงงานหรือบริการใด ๆ ที่ส่งมอบภายใต้การข่มขู่ว่าจะถูกลงโทษ หรือกักขัง แรงงานตามสัญญา แรงงานขัดหนี้ หรือแรงงานทาส หรือการปฏิบัติที่คล้ายกันในแรงงานของบริษัทเองหรือของคู่ค้าทางธุรกิจ

นอกจากนี้ คู่ค้าทางธุรกิจยังต้องรับรองว่าไม่มีรูปแบบของการกดขี่ การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือทางเพศที่รุนแรง หรือการทำให้อับอายเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน

การปฏิบัติ เช่น การกักขังทรัพย์สินส่วนตัว หนังสือเดินทาง ค่าจ้าง ใบบริการจ้างงาน หรือเอกสารอื่น ๆ อย่างไม่สมเหตุสมผลเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ห้ามมิให้มีการลงโทษทางร่างกาย การข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกาย การคุกคามและการข่มขู่ทางเพศและในรูปแบบอื่น ๆ

## จัดให้มีสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพและปกป้องสิ่งแวดล้อม

### การปกป้องสิ่งแวดล้อมและข้อห้ามเกี่ยวกับการแย่งยึดที่ดิน

เป็นเรื่องสำคัญที่คู่ค้าทางธุรกิจจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม สุขภาพของมนุษย์ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ในท้องถิ่นทั้งหมด นอกจากนี้ คู่ค้าทางธุรกิจยังได้รับการคาดหวังให้ทบทวนธุรกิจของตนในแง่ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อกำหนดแนวทางและระเบียบวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่หลีกเลี่ยงอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม คู่ค้าทางธุรกิจต้องไม่มีส่วนร่วมในการขับไล่ที่ผิดกฎหมาย หรือได้มาซึ่งหรือพัฒนาที่ดิน ป่าไม้ หรือแหล่งน้ำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย อันเป็นเหตุให้บุคคลสูญเสียการดำรงชีพ

### ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

เราคาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และอย่างน้อยที่สุดต้องทำให้แน่ใจว่ามาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่ทำงานนั้นเพียงพอ มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายทางเคมี ทางชีวภาพ และทางกายภาพ และจัดให้มีการฝึกอบรมและคำแนะนำที่เพียงพอแก่พนักงานทุกคนเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย โรงงานผลิตและเครื่องจักรอื่น ๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและได้รับการบำรุงรักษาและให้บริการอย่างเหมาะสม สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยยังรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยที่สอดคล้องกันและการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด

### การใช้กองกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างปลอดภัย

เราคาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจใช้กองกำลังรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลและสาธารณะอย่างมีความรับผิดชอบ และเคารพหลักการที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจนี้ และระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น หากเกี่ยวข้องกับคู่ค้าทางธุรกิจต้องไม่ยอมให้มีการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี การบาดเจ็บต่อชีวิตและร่างกาย หรือการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการสมาคม และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากองกำลังรักษาความปลอดภัยได้รับการฝึกอบรมและได้รับคำแนะนำอย่างเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้

### ของเสียและการปล่อยมลพิษ

ในบริบทของการผลิต การจัดเก็บ การกำจัด และการรีไซเคิลของเสีย ก๊าซไอเสีย และน้ำเสีย คู่ค้าทางธุรกิจต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในท้องถิ่นและข้อกำหนดตามกฎหมาย

หากได้รับการร้องขอ คู่ค้าทางธุรกิจจะต้องร่วมมือกับ Elanco

โดยการเก็บรวบรวมและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1, 2 และ 3 การแบ่งปันโครงการริเริ่มและ/หรือเป้าหมายการปล่อยมลพิษและ/หรือการลดของเสีย และมีส่วนร่วมในการอภิปรายเพื่อระบุโปรแกรมการลดปัญหาที่เป็นไปได้

นอกจากนี้ เราคาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจปฏิบัติตาม:

- อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด ฉบับวันที่ 22 มีนาคม 1989 (Federal Law Gazette 1994 II p. 2703, 2704) ในฉบับล่าสุด
- อนุสัญญามินามาตะ ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2013 ว่าด้วยสารปรอท การผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เติมสารปรอท การใช้สารปรอทและสารประกอบของปรอทในกระบวนการผลิต ข้อห้ามเกี่ยวกับการบำบัดของเสียจากปรอท
- อนุสัญญาสตอกโฮล์ม ฉบับวันที่ 23 พฤษภาคม 2001 ว่าด้วยสารมลพิษอินทรีย์ที่คงอยู่นานตามที่ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงเป็นระยะ ๆ
- อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย ฉบับวันที่ 22 มีนาคม 1989 ซึ่งได้รับการปรับปรุงและแก้ไขเป็นระยะ ๆ

กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์หรือต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ต้องดำเนินการ ตรวจสอบ และตรวจติดตามอย่างเพียงพอ หากเป็นไปได้ ควรลดการผลิตของเสีย ก๊าซไอเสีย และการปล่อยมลพิษให้เหลือน้อยที่สุด คู่ค้าทางธุรกิจจะแจ้งให้ Elanco ทราบภายใน 48 ชั่วโมงในกรณีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ของเสีย น้ำ มลพิษ ฯลฯ) จากการดำเนินงานของบริษัท

## เคารพความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูล

### การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

ซอฟต์แวร์จะใช้มาตรการและระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เหมาะสม และใช้ความพยายามตามสมควรในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของตน

มีแผนและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

และตรวจสอบการจัดการการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อยืนยันการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ

### ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ

ลูกค้าทางธุรกิจต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายจากการสูญหาย การโจรกรรม การใช้ในทางที่ผิด การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลาย ข้อมูลทั้งหมดนี้มีอยู่ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นของลูกค้า บุคคลที่สาม พนักงาน ผู้บริโภค หรือบุคคลอื่นใดของ Elanco ก็ตาม ข้อมูลที่เป็นความลับรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าทางธุรกิจที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Elanco ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ Elanco ก่อนที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราคาดหวังให้ลูกค้าทางธุรกิจมีความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวม จัดการ ใช้ เก็บรักษา และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หากลูกค้าทางธุรกิจเชื่อว่าตนได้รับสิทธิให้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทหรือบุคคลที่สามอื่นใด ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความผิดพลาด ลูกค้าทางธุรกิจควรแจ้งผู้ติดต่อของบริษัทโดยทันทีและดำเนินการแจกจ่ายข้อมูลต่อ ในทำนองเดียวกัน ลูกค้าทางธุรกิจไม่ควรแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอื่น ๆ ที่ Elanco หากลูกค้าทางธุรกิจอยู่ภายใต้ข้อผูกพันตามสัญญาหรือกฎหมายที่ไม่แบ่งปันข้อมูล

ลูกค้าทางธุรกิจไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ หรือส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้รับมาในระหว่างการให้บริการแก่หรือกระทำการในนามของบริษัท

## ใช้สื่อวัสดุเพื่อการส่งเสริมการขายที่ได้รับอนุมัติและปกป้องสวัสดิภาพของสัตว์

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลูกค้าทางธุรกิจสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Elanco เฉพาะที่ได้รับการอนุมัติจาก Elanco โดยจะต้องสอดคล้องกับฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น และต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงในลักษณะที่ถูกต้อง เป็นธรรม และสมดุล ต่อกลุ่มผู้รับสารที่เหมาะสม

### สื่อวัสดุเพื่อการส่งเสริมการขาย

ลูกค้าทางธุรกิจของเราสามารถใช้เฉพาะสื่อวัสดุส่งเสริมการขายและให้ความรู้ที่ Elanco อนุมัติเท่านั้น ไม่เปลี่ยนแปลงหรือจัดทำสื่อส่งเสริมการขายหรือสื่อเพื่อให้ความรู้สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Elanco เว้นแต่จะมีการทำสัญญาเพื่อให้ดำเนินการดังกล่าว

### ปกป้องสวัสดิภาพของสัตว์

ควรรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ไปยัง Elanco โดยทันทีที่ [Elanco\\_Ethics@elanco.com](mailto:Elanco_Ethics@elanco.com) ลูกค้าทางธุรกิจต้องเคารพและปกป้องสวัสดิภาพของสัตว์ในสถานประกอบการเชิงพาณิชย์และในการค้นคว้าวิจัย โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดของ Elanco ทั้งหมด ที่กำกับควบคุมการดูแลการใช้สัตว์

### รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ คือข้อสังเกตใด ๆ ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่เป็นไปตามเจตนา ที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Elanco (การใช้งานตามข้อบ่งใช้ของฉลากหรือการใช้งานที่ไม่สอดคล้องกับข้อบ่งใช้ของฉลาก)

ไม่ว่าการตอบสนองจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็ตาม

โดยจะรวมถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขาดประสิทธิภาพตามคำหมายที่ต้องสงสัย

หรือปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายในมนุษย์หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์

ลูกค้าทางธุรกิจต้องรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทราบหรือต้องสงสัยโดยทันที



(ภายในหนึ่งวันทำการ) โดยโทรไปที่หมายเลข 1-800-428-4441 หรือ 1-888-545-5973 หากอยู่ในสหรัฐอเมริกา สำหรับรายงานนอกสหรัฐอเมริกา คู่ค้าทางธุรกิจควรติดต่อผู้ติดต่อทางธุรกิจของ Elanco ของตนโดยทันที ซึ่งสามารถให้หมายเลขโทรศัพท์ในท้องถิ่นที่เหมาะสมสำหรับการยื่นรายงานได้ หากมีคำถามใด ๆ โปรดส่งอีเมลไปที่ [qppv\\_office@elancoah.com](mailto:qppv_office@elancoah.com)

## การนำไปใช้: สิ่งที่ Elanco คาดหวัง

Elanco คาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจจะรับรู้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของการไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ และใช้มาตรการที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงใด ๆ ที่ระบุได้

รวมถึงกำหนดข้อผูกพันในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจของ Elanco ต่อคู่ค้าทางธุรกิจของตนในสัญญา Elanco

คาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจของ Elanco ด้วยวิธีการของหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมและการทดสอบแบบสุ่ม

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการนำหลักจรรยาบรรณนี้ไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ คู่ค้าทางธุรกิจจะต้อง:

- สร้างและเก็บรักษาบันทึกที่ถูกต้องและสมบูรณ์เกี่ยวกับธุรกิจใด ๆ ที่ดำเนินการโดยหรือในนามของ Elanco และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจนี้
- ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลทั้งหมดในการปฏิบัติตามคำร้องขอข้อมูล รวมถึงการตอบแบบสอบถามและคำถามเพื่อการตรวจสอบ และให้ข้อมูลที่ร้องขอดังกล่าวแก่ Elanco หรือบุคคลอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อจาก Elanco โดยทันที เพื่อให้ Elanco สามารถตรวจสอบให้แน่ใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงกฎหมายต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต และหลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจนี้
- ให้ความร่วมมือโดยสุจริตใจในการสอบสวนกรณีการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นกับประเด็นใด ๆ ที่ครอบคลุมอยู่ในหลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจนี้
- แก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ Elanco ระบุโดยทันที โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวตามที่ Elanco อาจร้องขอ
- แจ้งให้คู่ค้าทางธุรกิจของ Elanco ทราบเมื่อทราบถึงการละเมิดหลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจของ Elanco ที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานของตนเองและการแก้ไขที่วางแผนไว้
- ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับข้อผูกพันภายใต้หลักจรรยาบรรณนี้เป็นประจำ อย่างน้อยปีละครั้ง และในรูปแบบที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ โดยแสดงหลักฐานมาตรการการฝึกอบรมตามที่ Elanco อาจร้องขออย่างสมเหตุสมผล
- อนุญาตให้พนักงานและผู้รับจ้างช่วงเข้าถึง Integrity Line ที่เป็นความลับของ Elanco ได้อย่างอิสระโดยไม่มีการแย้งกลับ
- รวมถึงข้อผูกพันในข้อตกลงที่ทำกับบริษัทในเครือ ผู้รับจ้างช่วง และบุคคลที่สามทั้งหมดที่คู่ค้าทางธุรกิจทำสัญญาเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ
- ชดเชย ปกป้อง และดูแลให้ Elanco บริษัทในเครือ และผู้รับจ้างช่วง รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนแต่ละราย พ้นจากความเสียหายและต่อความสูญเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดของหลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจของ Elanco
- อนุญาตให้ Elanco หรือผู้ตรวจสอบบุคคลที่สามตรวจสอบและตรวจสอบตราสารประกอบการของคู่ค้าทางธุรกิจและผู้รับจ้างช่วงของคู่ค้า

ทางธุรกิจ โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ในช่วงเวลาทำการปกติตามวันที่และเวลาที่ตกลงกันไว้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าตามสมควร

- แจ้งให้ Elanco ทราบทันทีเกี่ยวกับการทบทวน การตรวจสอบ หรือการตรวจตราสถานที่ กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ของรัฐบาลหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ

ที่อาจเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของหลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจนี้

คู่ค้าทางธุรกิจจะต้องมอบผลการทบทวน การตรวจสอบ หรือการตรวจตราดังกล่าวให้แก่ Elanco Elanco จะได้รับโอกาสในการให้ความช่วยเหลือแก่คู่ค้าทางธุรกิจในการตอบสนองต่อการทบทวน การตรวจสอบ หรือการตรวจตราดังกล่าว

ซัพพลายเออร์รับทราบว่าจะตอบแทนทั้งหมดที่ Elanco จะจ่ายนั้น ได้รับการพิจารณาโดยสุจริต การเจรจาต่อรองที่ไม่ลำเอียง และถือเป็นมูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของงานที่ดำเนินการ คู่ค้าทางธุรกิจรับประกันว่าจะตอบแทนทั้งหมดที่ Elanco จะจ่ายนั้นสอดคล้องกับค่าธรรมเนียมตามธรรมเนียมปฏิบัติ

คู่ค้าทางธุรกิจตกลงว่าการละเมิดหลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจของ Elanco

จะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงที่สำคัญกับ Elanco และ Elanco

อาจดำเนินการเยียวยาทั้งหมดภายใต้กฎหมายและหลักความเสมอภาคโดยทันที รวมถึงการยุติข้อตกลงพื้นฐาน

หากคู่ค้าทางธุรกิจเชื่อโดยสุจริตว่าได้ละเมิดข้อกำหนดในหลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจของ Elanco ฉบับนี้

## การรายงานการประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้น

เราสนับสนุนให้พนักงาน ผู้รับจ้าง ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลที่สามอื่น ๆ ของ Elanco ทุกคน "กล้าพูด"

และรายงานการละเมิดกฎหมาย หลักจรรยาบรรณของ Elanco

และ/หรือนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบใด ๆ ที่ทราบหรือต้องสงสัยใด ๆ โดยทันที

โดยไม่ต้องเกรงกลัวต่อการโต้ตอบเอาคืน ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีข้อมูลทั้งหมดหรือไม่แน่ใจว่าข้อกังวลนั้นถูกต้องหรือไม่

"การกล้าพูด" ก็จะช่วย Elanco สามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมอย่างทันเวลา

### วิธีการแจ้งข้อกังวล

บุคคลใด ๆ ซึ่งรวมไปถึงคู่ค้าทางธุรกิจและบุคคลที่สาม สามารถแจ้งข้อกังวลผ่านทางช่องทางการรายงานที่ Elanco

จัดตั้งขึ้นในชื่อ [IntegrityLine](#) ซึ่งให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงได้ทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์

ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวก เก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ และไม่ต้องระบุชื่อของผู้แจ้ง สำหรับการรายงานปัญหา ข้อกังวล

หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อ Elanco หรือผู้ที่เราให้บริการ

Elanco จะไม่ยินยอมให้มีการตอบโต้เอาคืนในรูปแบบใด ๆ

ต่อบุคคลที่รายงานการละเมิดที่ทราบหรือสงสัยว่าเป็นการละเมิดโดยสุจริตใจ

โดยที่หมายถึงผู้รายงานมีความเชื่ออย่างสมเหตุสมผลและโดยสุจริตใจว่าจะเป็นการละเมิด

โดยไม่คำนึงว่าในท้ายที่สุดแล้วจะพบว่าเป็นการละเมิดจริงหรือไม่ ในทำนองเดียวกัน Elanco

จะไม่ยินยอมให้มีการตอบโต้เอาคืนในรูปแบบใด ๆ ต่อบุคคลที่มีส่วนร่วมในการสอบสวนของ Elanco



[โปรดค้นหาหมายเลขโทรศัพท์สำหรับประเทศของคุณที่นี่](#)



[Elanco\\_Ethics@elancoah.com](mailto:Elanco_Ethics@elancoah.com)